

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อเข้ามาในพาหนะของผู้ที่เริ่มความเลื่อมใสศรัทธาก่อนเป็นอันดับแรก ผู้ที่เป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาอันดับหนึ่ง อธิบายความลับนี้อย่างชัดเจนแก่ทุกคน
- คำถาม:** พ่อมาเพื่อให้มรดกอะไรแก่ลูกที่เป็นทายาทของท่าน?
- คำตอบ:** พ่อคือมหาสมุทรแห่งความสงบ, ความสุขและความรัก ท่านยกมรดกของสมบัติที่มีค่าเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก ท่านยกสมบัติเหล่านั้นให้แก่ลูกในลักษณะเช่นนั้นที่แม้ว่าลูกจะเฝ้าแต่ใช้สมบัติเหล่านั้นทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด สมบัติเหล่านั้นก็ไม่ลดน้อยลงไป ท่านเปลี่ยนลูกจากเปลือกหอยให้เป็นเพชร ลูกประกาศสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของพ่อด้วยพลังโยคะ หากไม่มีโยคะลูกจะไม่สามารถได้รับสมบัติที่มีค่าเหล่านี้ได้

โอม ซานติ พระเจ้าชีวาพูด ทุกคนเชื่อในพระเจ้าชีวาที่ไม่มีตัวตน ชีวาที่ไม่มีตัวตนผู้เดียวเท่านั้นที่ทุกคนกราบไหว้บูชา ผู้มีร่างกายทั้งหมดมีรูปที่มีตัวตน เริ่มแรกดวงวิญญาณไม่มีตัวตนแล้วพวกเขาก็กลับมามีตัวตน เมื่อพวกเขากลับมามีตัวตนด้วยการเข้ามาในร่างกายเขาก็แสดงบทบาทของพวกเขา ไม่มีบทบาทในโลกที่ไม่มีตัวตน เช่นเดียวกับที่นักแสดงไม่ต้องเล่นบทบาทเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้าน พวกเขาเล่นบทบาทของพวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่บนเวที ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณเช่นกันมาที่นี้และเล่นบทบาทของพวกเขาด้วยร่างกาย ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับบทบาทของเขา ไม่มีความแตกต่างใดในดวงวิญญาณ เช่นที่มีดวงวิญญาณของลูกๆ ดังนั้นก็มีดวงวิญญาณของผู้เดียวนั้น พ่อ, ดวงวิญญาณสูงสุดทำอะไร? ลูกต้องรู้ว่าหน้าที่การงานของท่านคืออะไร หากบางคนเป็นประธานาธิบดีหรือราชา นั่นก็เป็นหน้าที่การงานของดวงวิญญาณ เหล่าเทพได้รับการกราบไหว้บูชาเพราะพวกเขาบริสุทธิ์ เวลาที่ลูกเข้าใจแล้วว่าลัทธิและนารายณ์กลายเป็นนายของโลกด้วยการศึกษาศึกษานี้ ใครทำให้พวกเขาเป็นเช่นนั้น? ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกดวงวิญญาณก็สอนด้วยเช่นกัน ความยิ่งใหญ่ก็คือพ่อมาและให้การศึกษแก่ลูกๆ และสอนราชาโยคะแก่ลูกด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ง่ายตายมาก สิ่งนี้เรียกว่าราชาโยคะ ด้วยการจดจำพ่อเราจะกลับมาสาโตประธาน พ่อสาโตประธาน ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญท่านอย่างมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนออฟเฟอร์ผลไม้, นม ฯลฯ แก่ท่านอย่างมากมาย แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขากราบไหว้บูชาเหล่าเทพและออฟเฟอร์ผลไม้และนม ฯลฯ แก่ชีวา แต่พวกเขาไม่รู้สิ่งใด เหล่าเทพเคยปกครองอาณาจักร ดังนั้นเหตุใดผู้คนจึงออฟเฟอร์สิ่งเหล่านี้แก่ชีวา? ท่านได้ทำการกระทำใดที่ผู้คนกราบไหว้บูชาท่านอย่างมาก? ลูกรู้จักเหล่าเทพว่าพวกเขาเคยเป็นนายของโลก พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้น ผู้คนกราบไหว้บูชาชีวา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าท่านคือพระเจ้า พระเจ้าได้ทำให้พวกเขา (เหล่าเทพ) เป็นเช่นนั้น พวกเขาแสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก แต่พวกเขาทั้งหมดก็ไม่รู้ ลูกต้องเคยทำการกราบไหว้บูชาชีวาและเวลานี้ลูกเข้าใจทั้งหมดนั้น แต่ก่อนหน้านี้อีกไม่รู้สิ่งใดเลยเช่นกัน ลูกไม่รู้ว่าหน้าที่การงานของท่านคืออะไร หรือท่านให้ความสุขใจแก่ลูก เทพเหล่านั้นให้ความสุขแก่ลูกหรือไม่? แม้ว่ารราชาและราชินีจะให้ความสุขแก่ปวงประชาของพวกเขา ก็เป็นชีวิตบาปผู้ที่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาเป็น ความยิ่งใหญ่เป็นของผู้เดียวนั้น ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่ปกครองอาณาจักรและปวงประชาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้คนเหล่านั้น แต่พวกเขาไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ใคร หากพวกเขาให้ประโยชน์แก่ใคร ก็เป็นเพียงระยะเวลาชั่วครู่เท่านั้น พ่อหนึ่งที่นี่และสอนลูกๆ ท่านเรียกว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ พ่อให้คำแนะนำของพ่อเองว่าลูกเคยกราบไหว้บูชาพ่อในฐานะที่เป็นลึงกัม ลูกเคยเรียกท่านว่าดวงวิญญาณสูงสุด และแล้วก็กลายเป็นพารามาตมา (พระเจ้า) อย่างไรก็ตามผู้คนไม่รู้ว่าท่านทำอะไร พวกเขาเพียงแต่พูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันหรือท่านอยู่เหนือรูปและนาม ในกรณีนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องที่จะออฟเฟอร์นม ฯลฯ แก่ท่าน เป็นเพราะท่านมีรูป ผู้คนจึงถวายสิ่งเหล่านั้นให้แก่ท่าน ท่านไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ปราศจากรูป ผู้คนโต้เถียงกับลูกอย่างมาก พวกเขาแม้กระทั่งเคยมาหาบาปและโต้เถียงกับท่าน พวกเขาสร้างปัญหาให้แก่ลูกโดยไม่จำเป็น แต่ก็ไม่มีประโยชน์ใดในสิ่งนั้น เป็นหน้าที่ของลูกๆ ที่จะอธิบายสิ่งนี้ ลูกๆ รู้ว่าบาปได้ทำให้ลูกสูงส่งอย่างไร นี่คือการศึกษเล่าเรียนและพ่อได้กลายเป็นครูของลูกและสอนลูก ลูกกำลังศึกษเล่าเรียนเพื่อจะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในยุคทอง พวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุคเหล็ก ไม่มีอาณาจักรของรามที่นี้ที่พวกเขาจะสามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ เหล่าเทพเคยมีชีวิตอยู่แต่แล้วพวกเขาก็ได้ไปสู่หนทางแห่งบาปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เป็นดังเช่นที่มีการแสดงพวกเขาไว้ในรูปภาพเหล่านั้น หากลูกมองดูรูปภาพที่วัดจากกันนาด ลูกจะเห็นว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่สกรปรกมาก พ่อพูดว่า เอชนะมายาและกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ดังนั้นผู้คนเหล่านั้นจึง

ให้ชื่อวัดว่าจากันนาล (พระเจ้าของโลก) รอบๆ ด้านบนนั้นพวกเขาได้แสดงภาพที่สกรปรก เมื่อเหล่าเทพได้เดินไปสู่หนทางแห่งบาป พวกเขาก็กลับมาเกลียด ผู้คนก็เฝ้าแต่กราบไหว้บูชาพวกเขาเช่นกัน ผู้คนไม่รู้อะไรเลยว่าพวกเขาเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเมื่อไร บัญชีของ 84 ชาตเกิดไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใคร ก่อนอื่นลูกเคยเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและสาโตประธานและแล้วขณะที่ใช้ 84 ชาตเกิดลูกก็ได้กลับมาโมประธานและเป็นผู้กราบไหว้บูชาพวกเขาได้แสดงภาพลักษณะที่ทำด้วยหินสีดำที่วัดรากูณาลเช่นกัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ฟ่อนึ่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ในเวลานี้ ลูกกลับมาสวยงามด้วยการนั่งบนกองไฟของความรู้และลูกได้กลับมาเกลียดด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ เหล่าเทพไปสู่หนทางบาปและมีกิเลสและดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นเทพอีกต่อไป ด้วยการไปสู่หนทางบาป เหล่าเทพได้กลับมาเกลียด พวกเขาได้แสดงให้เห็นภาพเช่นนั้น พวกเขาได้แสดงกฤษณะว่าน่าเกลียด รามน่าเกลียดและชิวากีน่าเกลียดด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าชิวาบาไม่เคยกลับมาเกลียด ท่านคือเพชรผู้ที่ทำให้ลูกเป็นเช่นเพชรด้วยเช่นกัน ท่านไม่เคยกลับมาเกลียด แล้วเหตุใดท่านจึงได้ถูกแสดงให้เห็นว่าน่าเกลียด? จะต้องเป็นใครบางคนที่น่าเกลียดที่สร้างรูปปั้นของท่านที่น่าเกลียด ชิวาบาพูดว่า พ่อได้ทำอาชญากรรมใดหรือที่ลูกแสดงให้เห็นว่าพ่อน่าเกลียด? พ่อมาเพื่อทำให้ทุกคนสวยงาม พ่อสวยงามเสมอ สติปัญญาของมนุษย์ก็ได้กลายเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ชิวาบาคือผู้เดียวที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นเพชร พ่อคือนักเดินทางที่สวยงามเสมอ พ่อได้ทำอะไรที่ลูกแสดงให้เห็นว่าพ่อน่าเกลียด? เวลานั้นลูกต้องกลับมาสวยงามด้วยเช่นกันเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงอย่างไร? พ่อได้อธิบายแล้วว่า ทำสิ่งนั้นด้วยการทำตามพ่อ ผู้นี้ (บราห์มาบาบา) ได้ให้ทุกสิ่งแก่พ่อ ดูซิว่าพ่อได้ให้ทุกสิ่งไปอย่างไร แม้ว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยมากและไม่ได้อำนาจมาก แม้แต่เวลานี้บาบาก็พูดว่า อาหารและเครื่องดื่มของลูกควรจะอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ควรจะมีความอุดมสมบูรณ์เกินไปหรือธรรมดาเกินไป พ่อได้ให้คำสอนทั้งหมดเหล่านี้แก่ลูก ผู้นี้เมื่อมองดูก็ธรรมดาด้วยเช่นกัน ผู้คนพูดกับลูกว่า พระเจ้าอยู่ที่ไหน? แสดงท่านให้ฉันเห็น ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ลูกจะเห็นได้อย่างไร? ลูกรู้ว่าลูกไม่สามารถมีนิมิตของดวงวิญญาณด้วยดวงตาคู่นี้ ลูกพูดว่าพระเจ้ากำลังสอนลูกและดังนั้นแน่นอนต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายเช่นกัน ผู้ที่ไม่มีตัวตนสามารถสอนลูกได้อย่างไร? ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย เช่นที่ลูกคือดวงวิญญาณและเล่นบทบาทของลูกผ่านร่างกาย ดังนั้นเช่นกันดวงวิญญาณก็พูดผ่านร่างกาย ดังนั้นจึงมีคำพูดที่พูดโดยดวงวิญญาณแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องที่จะพูดว่า “คำพูดของดวงวิญญาณ” ดวงวิญญาณอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ, อยู่เหนือเสียงและเขาก็จะพูดผ่านร่างกายเท่านั้น เป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่อาศัยอยู่เหนือเสียง หากลูกต้องการที่จะเข้ามาสู่เสียง แน่نونลูกจำเป็นต้องมีร่างกาย พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกันและดังนั้นท่านจะได้รับการคำจูนของร่างกายของใครบางคนอย่างแน่นอน ผู้นี้ถูกเรียกว่าพาหนะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะพูดกับลูกได้อย่างไร? พ่อกำลังให้คำสอนแก่ลูกเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจ เหล่านี้คือเรื่องของความรู้ ท่านมาอย่างไร? ท่านจะเข้ามาในร่างกายของใคร? ท่านจะเข้ามาในร่างกายของมนุษย์อย่างแน่นอน ท่านจะเข้ามาในร่างกายของมนุษย์คนไหน? ไม่มีใครนอกจากลูกที่รู้อสิ่งนี้ ผู้สร้างเองนั้นหนึ่งที่นี่และให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกว่า พ่อมาอย่างไรและพ่อเข้ามาในพาหนะใด ลูกรู้ว่าพาหนะใดเป็นของพ่อ ผู้คนสับสนมาก พวกเขาได้แสดงให้เห็นพาหนะของท่านว่าเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง ท่านไม่สามารถเข้ามาในสัตว์ ฯลฯ ผู้คนไม่สามารถเข้าใจว่าพ่อต้องเข้ามาในมนุษย์คนไหน พ่อต้องมาในบารัต พ่อจะเข้ามาในร่างกายของชาวบารัตคนไหน? ท่านจะเข้ามาในพาหนะของประธานาธิบดี, ผู้รู้หรือดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่หรือ? ไม่ใช่ท่านจะเข้ามาในพาหนะที่บริสุทธิ์ นี่คืออาณาจักรของราวัน “ผู้อาศัยของดินแดนไกลโพ้น” ได้รับการจดจำ ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่าบารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลายซึ่งไม่มีวันถูกทำลาย พ่อที่คงอยู่ตลอดไปมาในแผ่นดินที่ไม่สูญสลายของบารัตเท่านั้น ท่านเองนั้นบอกลูกว่าท่านเข้ามาในร่างกายใด ไม่มีใครอื่นสามารถรู้อสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าท่านไม่สามารถเข้ามาในร่างกายของผู้รู้หรือดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาคือหัตถะโยคีที่เป็นของหนทางสันโดษ และแล้วก็ยังคงมีผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เป็นชาวบารัต ในบรรดาผู้เลื่อมใสศรัทธาเช่นนั้น ท่านจะเข้ามาในร่างกายผู้เลื่อมใสศรัทธาคนไหน? ต้องเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเก่าแก่ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมาย พระเจ้าต้องมาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากมายในบารัต พวกเขาจะพูดว่า ผู้นี้คือผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าควรจะมาในเขา มีผู้คนมากมายที่กลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเช่นนี้ หากใครบางคนจะมีการวางเฉยในวันพรุ่งนี้ เขาก็จะกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามนั้นก็ทำให้เขาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเพียงชาติเกิดเดี่ยวนั้นเท่านั้น พระเจ้าจะไม่เข้าไปในผู้หนึ่ง พ่อเข้ามาในผู้ที่ได้เริ่มความเลื่อมใสศรัทธาเป็นคนแรก ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นในยุคทองแดง ไม่มีใครสามารถเข้าใจปัญหานี้ เหล่านี้เป็นเรื่องที่แฝงตัวเช่นนั้น พ่อเข้ามาในผู้ที่ได้เริ่มความเลื่อมใสศรัทธาก่อนเป็นคนแรก ดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอันดับหนึ่งได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน ท่านเองนั้นพูดว่า พาหนะนี้ได้รับอันดับหนึ่งแล้วเขาก็ได้เป็นผู้ที่ใช้ 84 ชาตเกิด พ่อเข้ามาในผู้หนึ่งในตอนสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายๆชาติเกิดของเขา และต่อมาเขาก็ต้องกลายเป็นราชาอันดับหนึ่ง ผู้นี้เคยทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่าง

มากมาย เขาต้องได้รับผลของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อแสดงให้ลูกๆ เห็นว่าผู้นี้อุทิศตนเองต่อพ่ออย่างไร เขาได้ให้ทุกสิ่งแก่พ่อ ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเพื่อที่จะสอนลูกๆ มากมายด้วยเช่นกัน ไฟบูชายัญของพระเจ้าได้มีการสร้างขึ้น พระเจ้านั่งในผู้นี้และสร้างไฟบูชายัญของรูตรา นี้เรียกว่าการศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน รูตราชีบบาบา, ผู้เป็นมหาสมุทรของความรู้, ได้สร้างไฟบูชายัญนี้เพื่อที่จะให้ความรู้แก่ลูก คำพูดนั้นถูกต้องอย่างแท้จริง เป็นไฟบูชายัญเพื่อจะได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองตนเอง เหตุใดสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นไฟบูชายัญ? ผู้คนเหล่านั้นได้ใส่สิ่งส่งเวทย์มากมายลงในไฟบูชายัญ ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนและตั้งนั้นลูกได้ส่งเวทย์อะไรในไฟบูชายัญนี้! ลูกรู้ว่าลูกจะศึกษาเล่าเรียนและจะกลับมาฉลาด แล้วทั้งโลกนี้จึงจะถูกส่งเวทย์นี้ เมื่อมีไฟบูชายัญพวกเขาทั้งหมดก็ทิ้งสิ่งส่งเวทย์ทั้งหมดลงไปในไฟในเวลาสุดท้าย ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังสอนลูก พ่อธรรมดามาก มนุษย์รู้อะไร? ผู้คนที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องอย่างมาก พ่อกำลังหนึ่งนี้น้อย่างธรรมดาและเรียบง่ายอย่างมาก มนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าดาตั้นนี้เป็นพ่อค้าเพชร? ไม่ได้มีพลังใดๆ ที่มองเห็นได้ พวกเขาเพียงแค่พูดว่ามีพลังบางอย่างในผู้นี้ ก็เท่านั้นเอง พวกเขาไม่เข้าใจว่าพ่อผู้ทรงอำนาจอยู่ในผู้นี้ ผู้นี้มีพลังบางอย่าง แต่พลังนั้นมาจากไหน? พ่อเข้ามาในเขา ไม่ว่าสมบัติของเขาจะเป็นเช่นไร เขาไม่ได้แค้ให้ไปอย่างนั้น ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นด้วยพลังโยคะ ถึงอย่างไรท่านก็คือผู้ทรงอำนาจ พลังของท่านจะไม่หายไปไหน ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดดวงวิญญาณสูงสุดจึงได้รับการจดจำว่าเป็นผู้ทรงอำนาจ พ่อมาและอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก พ่อพูดว่า ผู้เดียวที่พ่อเข้ามาได้ถูกปกคลุมด้วยสนิมอย่างสมบูรณ์ พ่อเข้ามาในแผ่นดินที่เก่าแก่ในร่างที่เก่าแก่ในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิด ไม่มีใครสามารถขจัดสนิมที่อยู่ในดวงวิญญาณออกไปได้ เป็นเพียงสัตว์ผู้เดียวเท่านั้นที่บริสุทธิ์เสมอที่สามารถขจัดสนิมออกไปได้ ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ลูกต้องใช้เวลาที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านั้นอยู่ในสติปัญญาของลูก พ่อยกทุกสิ่งให้แก่ลูกๆ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสงบและท่านยกทุกสิ่งให้แก่ลูกๆ ท่านเข้ามาในโลกเก่า ท่านเข้ามาในผู้ที่เคยเป็นเช่นเพชรและแล้วก็กลายเป็นเช่นเปลือกหอย แม้ว่าผู้คนจะเป็นเศรษฐีในเวลานี้ นั่นก็เป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ลูกจะเป็นผู้ที่กลับมาที่มีค่าเต็มบาท เวลานี้ลูกเป็นนักเรียน ผู้นี้ก็จะเป็นนักเรียนในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของท่านด้วยเช่นกัน ท่านนั้นถูกปกคลุมไปด้วยสนิม ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากก็ถูกปกคลุมด้วยสนิม พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่สุดและต่อมาพวกเขาคือผู้ที่ต้องกลับมาบริสุทธิ์ ละครนี้ได้ลูกกำหนดไว้แล้ว พ่อกำลังบอกทุกสิ่งที่เป็นจริงแก่ลูก พ่อคือสัจจะ ท่านไม่เคยบอกสิ่งใดที่ไม่จริงแก่ลูก ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ผู้คนจะมารู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรหากไม่มีลูกๆ? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บั๊พดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง จงทำตามพ่ออย่างสมบูรณ์ อุทิศทุกสิ่งต่อพ่อและดูแลสิ่งนั้นอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ อุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ อาหารและเครื่องดื่มและวิถีชีวิตของลูกต้องธรรมดาในระดับปานกลาง ไม่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป

2. จงกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์และให้สมบัติที่มีค่าของความสุข, ความสงบและความรู้ที่พ่อได้มอบให้กับลูกแก่ผู้อื่น

**พร:** ขอให้ลูกเต็มไปด้วยความสงบและความสุขด้วยการล่วงรู้เกี่ยวกับความลึกซึ้งของความบริสุทธิ์ และกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่

รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพลังแห่งความบริสุทธิ์และกลับมาบริสุทธิ์นั้นคือกลายเป็นดวงวิญญาณเทพมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาในเวลานี้ อย่าคิดว่าลูกจะเป็นเช่นนั้นในเวลาสุดท้าย พลังที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจะมีประโยชน์ในเวลาสุดท้าย การกลับมาบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดา ลูกอยู่อย่างเปิดเผยที่ถือพรหมจรรย์และกลับมาบริสุทธิ์ แต่ความบริสุทธิ์คือแม่ ดังนั้นการเป็นแม่แห่งความสงบและความสุขด้วยความคิด ทัศนคติ บรรยากาศ คำพูด และสายใยความสัมพันธ์ของลูก เรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่

**คติพจน์:** ทำให้ตัวลูกเองมั่นคงในสภาพที่สูงส่งและให้ดริชตีแห่งความเมตตาแก่ทุกดวงวิญญาณและกระจายกระแสเหล่านั้นออกไป